



THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam tên giao dịch là **GREENVET, JSC** là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuốc thú y, phụ gia thức ăn chăn nuôi và trang thiết bị trong chăn nuôi tại Việt Nam. Luôn lấy con người là trọng tâm cho sự phát triển bền vững và lâu dài, sự phát triển của nhân viên làm nên sự thịnh vượng của công ty, chúng tôi luôn chào đón bạn đến, gia nhập và là một thành viên của **GREENVET**.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho kế hoạch phát triển kinh doanh trong thời gian tới, Công ty Cổ Phần Thú Y Xanh Việt Nam đang cần tuyển nhân sự cho các vị trí:

ĐẠI DIỆN KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI – NGÀNH THỦY SẢN

<ul style="list-style-type: none">  Số lượng: 05 nhân sự  Vùng phụ trách: Khu vực phía Bắc (Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh,...) 	
1. Mô tả công việc	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn kỹ thuật chăn nuôi Thú Y ngành Thủy sản; - Giới thiệu sản phẩm thuốc thú y, dược phẩm, vaccines, ... và duy trì mối quan hệ với các đại lý; - Phát triển hệ thống, tìm kiếm khách hàng tiềm năng để xây dựng kênh phân phối sản phẩm của Công ty; - Triển khai các công việc liên quan đến kinh doanh sản phẩm của Công ty tới khách hàng; - Công việc cụ thể được trao đổi khi phỏng vấn.
2. Yêu cầu tuyển dụng	<ul style="list-style-type: none"> - Nam, Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc các chuyên ngành có liên quan; - Ưu tiên tốt nghiệp bằng khá; - Không yêu cầu kinh nghiệm; - Kỹ năng giao tiếp tốt; - Trung thực, có ý chí gắn bó lâu dài với công việc.
3. Quyền lợi	<ul style="list-style-type: none"> - Được hưởng mức thu nhập: Lương cứng + Lương kinh doanh + Thưởng (nếu có) (Xứng đáng với năng lực, công bằng trong nội bộ, cạnh tranh trên thị trường.) - Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp - Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao nghiệp vụ thường xuyên, liên tục. - Chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động và các chế độ chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm gia tăng khác của công ty (khám sức khỏe định kì, bảo hiểm AON Care, ...) - Được tham gia các hoạt động teambuilding, nghỉ mát, các hoạt động văn thể mỹ đa dạng, độc đáo.
4. Ứng tuyển	<p>Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nhân sự - Công ty CP Thú Y Xanh Việt Nam.</p> <p>Hoặc gửi thông tin qua email: tuyendung@greenvet.vn</p> <p>Phỏng vấn tại Văn phòng Công ty CP Thú Y Xanh Việt Nam.</p> <p>Địa chỉ: Lô A2, đường CN2, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.</p> <p>Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với bộ phận tuyển dụng theo số máy hotline: 0965.180.463 – phòng HCNS.</p>